

# ตรวจยึดไม้พะยุงลือตใหญ่ 312 ต้นเป็นเงิน 400 ล้านบาท

เมื่อเวลา 18.00 น.วันที่ 27 กรกฎาคม 56 พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ที่ปรึกษา (สบ.10) (งานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม 4) ได้เดินทางมาตรวจสอบการตรวจยึดและจับกุมขบวนการลักลอบค้าไม้พะยุงรายใหญ่ที่โกดังเก็บสินค้าตั้งอยู่เลขที่ 129/124 หมู่ที่ 4 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร โดยมี พล.ต.ต.วิทยา ประสงค์พันธ์ รอง ผบ.ช.ภ.7 พล.ต.ต.ชยานฤทธิ เอกเผ่าพันธ์ ผ.บก.ภ.จว.สมุทรสาคร พ.ต.อ.พลัญญ์ วิเศษสิงห์ ผกก.สภ.กระทุ่มแบน เจ้าหน้าที่ตำรวจจากตำรวจภูธรภาค 3 และตำรวจภูธรกระทุ่มแบน ซึ่งเป็นชุดจับกุมร่วมแถลงผลการจับกุมขบวนการลักลอบค้าไม้พะยุงรายใหญ่ในครั้งนี้ด้วย ซึ่งจากการตรวจด้านในของโกดังพบไม้พะยุงทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ถูกตัดเป็นท่อนๆ นำหนักรวมประมาณ 300 ตันคิดเป็นมูลค่าการซื้อขายไม่ต่ำกว่า 400 ล้านบาท กองอยู่เป็นเนินสูง นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์เครื่องจักรไม้ และยังสามารถจับกุมนายพนตล หรืออ้วน เฉลียวเลิศอำพล อายุ 48 ปี อยู่บ้านเลขที่ 69/105 หมู่ที่ 5 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ซึ่งเป็นพ่อค้าคนกลางค้าไม้พะยุง พร้อมพวกอีก 5 คน ซึ่งเป็นลูกน้องคอยขับรถบรรทุกลักลอบนำไม้พะยุงมาส่งให้กับลูกค้าคนจีนที่เป็นเจ้าของโกดังแห่งนี้และเป็นผู้รับซื้อไม้พะยุงจากนายอ้วนอีกทอดหนึ่ง ซึ่งขณะเข้าจับกุมนั้นคาดว่าเจ้าของโกดังที่เป็นคนจีนคงจะไหวตัวทันหลบหนีไปแล้ว แต่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็สืบจนทราบแล้วว่า เป็นใครและจะได้ขยายผลติดตามตัวมาดำเนินคดีต่อไป

สำหรับการจับกุมขบวนการลักลอบค้าไม้พะยุงลือตใหญ่รายนี้ สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2556 ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรภาค 3 ได้รับแจ้งจากสายลับว่า มีกลุ่มขบวนการลักลอบขนไม้พะยุงผิดกฎหมาย จะทำการลำเลียงไม้พะยุงจากพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อนำไปส่งให้กับนายทุนในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร โดยใช้รถยนต์บรรทุกสิบล้อเป็นพาหนะลำเลียง และมีการใช้เส้นทางลำเลียงคือเริ่มต้นจากจังหวัดอำนาจเจริญ มาทางจังหวัดยโสธร นครราชสีมา สระบุรี และสิ้นสุดที่สมุทรสาคร ดังนั้นจึงได้มีการวางแผนจับกุม กระทั่งในเวลาประมาณ 01.00 น. ของวันที่ 27 กรกฎาคม 2556 ก็ได้มีการตรวจพบรถยนต์สิบล้อมีลักษณะตรงตามที่สายลับแจ้งให้ทราบที่บริเวณหน้าโรงพยาบาลพุทธโสธร จังหวัดบุรีรัมย์ จึงได้แสดงตัวเข้าทำการตรวจสอบ และพบไม้พะยุงผิดกฎหมายบรรทุกมาเต็มคันรถ นำหนักประมาณ 12 ตัน จึงได้ร่วมกันทำการจับกุมผู้ต้องหา รวม 6 คน

คือ นายพนตล หรืออ้วน เฉลียวเลิศอำพล , นายสมหมาย จันทร์โสม, นายธีรสิทธิ์ จันทร์โสม, นายวัชชัย โคตรดีสสา, นายสง่า ประกอบศรี และนายอุทัย เพิ่มพูน พร้อมด้วยของกลาง เป็นไม้พะยุงท่อนน้ำหนัก 12 ตัน รถยนต์บรรทุกสิบล้อยี่ห้ออู่ชู สีฟ้า ทะเบียน 82-0311 อุบลราชธานี 1 คัน รถยนต์กระบะยี่ห้อฟอร์ด สีขาวไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน 1 คัน รถยนต์กระบะยี่ห้อโตโยต้าสีดา ทะเบียน กณ 4339 กทม.1 คัน และโทรศัพท์มือถืออีก 3 เครื่อง

และจากการสอบสวนขยายผลจากผู้ต้องหาทั้ง 6 คน ทำให้ทราบว่า ไม้พะยุงทั้งหมดนี้ จะลักลอบลำเลียงเพื่อนำไปเก็บไว้ที่โกดังในตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นพ่อค้าชาวจีนมาเข้าไว้เก็บสินค้า ทั้งนี้จึงได้มีการประสานมายัง พันตำรวจเอกพลัญญ์ วิเศษสิงห์ ผู้กำกับภ.ร.ส.น. ตำรวจภูธรกระทุ่มแบน เพื่อนำหมายค้นของศาลจังหวัดสมุทรสาคร เข้าทำการตรวจค้นโกดังหลังนี้ และผลจากการตรวจค้นก็ทำให้พบไม้พะยุงลักษณะเป็นท่อนยังไม่ได้แปรรูปจำนวนมาก นำหนักรวมประมาณ 300 ตัน โดยได้มีการจับกุมนายวัช สัก อายุ 25 ปี ชาวกัมพูชา ซึ่งเป็นคนเฝ้าโกดังไว้ได้อีก 1 คน ซึ่งที่โกดังแห่งนี้นอกจากจะพบไม้พะยุง 300 ตัน มูลค่าราคาซื้อขายออกสู่ตลาดเพื่อแปรรูปกว่า 400 ล้านบาทแล้วยังพบรถยนต์โฟล์คสปีด 2 คัน เครื่องซังน้ำหนัก 1 เครื่อง และเสื้อยี่ห้ออื่นอีก 1 เครื่อง

ทั้งนี้เบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตั้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ต้องหาคนไทยทั้ง 6 คนที่จับกุมได้ในครั้งแรกว่า ร่วมกันทำไม้หรือกระทำความผิดประการใดๆ อันเป็นอันตรายต่อไม่หวงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาตมิได้แปรรูปหวงห้าม (ไม้พะยุง) เกิน 0.20 ลูกบาศก์เมตร โดยไม่ได้รับอนุญาต ร่วมกันมีไม้หวงห้ามอันยังมีได้แปรรูปโดยไม่มีร่องรอยตราค่าภาคหลวง หรือรอยตรารัฐบาลขาย และร่วมกันรับไว้ ซ่อนเร้น จำหน่าย หรือช่วยพาเอาไปเสียให้พ้น ซึ่งไม้หรือของป่าซึ่งตนรู้อยู่แล้วว่าเป็นไม้หรือของป่าที่มีผู้ได้มาโดยการกระทำผิดต่อบทแห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484

สำหรับโทษของผู้ต้องหาทั้งหมดนั้นก็จะมีโทษจำคุกตั้งแต่ 2 - 15 ปี หรือปรับตั้งแต่ 10,000 - 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนไม้พะยุงที่ตรวจยึดไว้ได้ทั้งหมดที่จังหวัดสมุทรสาครในครั้งนี้ก็นับเป็นครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยตรวจยึดมา โดยไม้พะยุงซึ่งเป็นของกลางเหล่านี้จะนำไปเก็บรักษาไว้ที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 จ.เพชรบุรี